



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ขอเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๘๘/๒๕๖๑

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดปทุมธานี (สาขาัญบุรี) ผู้ร้องได้รับคำร้องจาก นางมีมี สัจจกมล อยู่บ้านเลขที่ ๗๑/๓๐๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายปัญญา สัจจกมล เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งให้ นางมีมี สัจจกมล เป็นผู้อนุบาล ผู้ร้องสอบข้อเท็จจริงได้ความว่า นายปัญญา ปัจจุบันอายุ ๖๘ ปี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น นายปัญญา ผู้ป่วย เป็นบุตรของนายยงค์ สัจจกมล กับนางบุญชู สัจจกมล ปัจจุบันบิดาและมารดาของผู้ป่วยได้เสียชีวิตไปก่อนแล้ว นายปัญญาอยู่กินฉันสามีภริยาและจดทะเบียนสมรสกับนางมีมี สัจจกมล (เดิมชื่อสกุลหงษ์ลาวัณย์) มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ นายปณณมี สัจจกมล และนายปัญญา สัจจกมล เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นายปัญญาได้ล้มป่วยด้วยอาการสมองเสื่อม เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ ต่อมาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม Huntington disease ระยะโรครุนแรง แพทย์มีความเห็นว่า มีภาวะสมองเสื่อม ไม่สามารถเข้าใจหรือสื่อสารได้ หรือการตัดสินใจใดๆ ได้ นอนติดเตียง ต้องใช้การพยาบาล ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีความสามารถทำธุรกรรมใดๆ ได้ นายปัญญา ก่อนล้มป่วยมีเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรียาน บัญชีเลขที่ ๐๑๒-๑-๕๙๐๘๓-๖ นางมีมีมีความประสงค์จะถอนเงินในบัญชีดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการดำรงชีพของผู้ป่วย แต่เนื่องจากนายปัญญาไม่สามารถแสดงเจตนาทำนิติกรรมได้ เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้ จะต้องมีการสั่งศาลให้นายปัญญาเป็นคนไร้ความสามารถก่อนจึงจะดำเนินการได้ ผู้ร้องพิจารณาแล้ว เห็นว่า นางมีมีมีฐานะเป็นภริยาของนายปัญญา และเป็นผู้ดูแลมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับนายปัญญาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถทำตามคำสั่งได้ ต้องมีผู้ดูแลโดยตลอด สมควรที่นายปัญญาจะได้อยู่ในความอนุบาลของนางมีมี โดยนางมีมีไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นคนล้มละลายแต่อย่างใด ประกอบกับทายาทของนายปัญญายินยอมและไม่คัดค้านในการที่นางมีมีร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายปัญญาเป็นคนไร้ความสามารถ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งให้นายปัญญา สัจจกมล เป็นคนไร้ความสามารถ และแต่งตั้งให้ นางมีมี สัจจกมล เป็นผู้อนุบาลต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายประเสริฐ เข็ดทวีทรัพย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี